



ประจำวันที่ 29 เมษายน 2559

## ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2559

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจำเดือนมีนาคม 2559
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ประจำเดือนมีนาคม 2559
3. รับทราบรายงานสรุปปริมาณงานและความก้าวหน้าของงานวินัย ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559
4. รับทราบมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 กรณีพิจารณาว่าระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ... และร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ... และเรื่องการนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในเรื่องเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยมาบังคับใช้กับข้าราชการศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559
5. เห็นชอบในหลักการให้ปรับระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประเภทที่จ้างทดแทนกรอบอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างชั่วคราวประเภทที่จ้างตามกรอบพนักงานราชการศาลยุติธรรมเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม และหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปรับระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม โดยลูกจ้างชั่วคราวที่จะได้รับการปรับเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมจะต้องมีระยะเวลาการจ้างติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ซึ่งการปรับครั้งแรกจะนับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอแนวทางการปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั้งหมดภายในเวลา 3 ปี พร้อมทั้งมีข้อสังเกตให้พิจารณาแนวทางการปรับระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประเภทที่จ้างตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมต่อไป
6. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ จำนวน 5 คณะ
7. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ (อ.ก.ศ.วินัย)

กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศาลอุทธรณ์ ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

## เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 6



เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นายอริคม อินทุพุติ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี และให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ค่ายต้นกล้าตุลาการกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม” แก่เยาวชนในค่ายฯ จำนวน 125 คน

กิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 6 จัดโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2559 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเป็นการแนะแนวการตัดสินใจในการศึกษาต่อทางด้านกฎหมายแก่เยาวชน

## ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมขอความร่วมมือส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดประจำศาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมขอความร่วมมือมายังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ยังมิได้ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดประจำศาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลับไปยังศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ขอให้รีบดำเนินการดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่เว็บไซต์ <http://www.library.coj.go.th/> และจัดส่งไปทาง Email : [duangsamom.w@coj.go.th](mailto:duangsamom.w@coj.go.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2541 0207 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดหาวस्तุ หนังสือ ตำรา และเอกสารอื่นให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป

